



☐ หนูนวันเว็บ

นายสมภพ ภูวภิรัชพงศ์ กรรมการ กสทช. ด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างพิจารณาใบอนุญาตดาวเทียมวงโคจรต่ำของวันเว็บ คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตเร็ว ๆ นี้ โดยวันเว็บให้บริการบรอดแบนด์ ผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำกับ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ และเอ็นที เพื่อขอให้เอ็นทีให้บริการและบำรุงรักษา ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเดือนภัยพิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 200-250 จุด ตามจุดแจ้งเตือนภัยพิบัติที่อยู่ในที่โล่ง กสทช. สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนยูไซ้

เทคโนโลยี Cell Broadcast Service หรือระบบสื่อสารข้อความเพื่อแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของสถานีฐานบริเวณนั้นๆ ในเวลาเดียวกัน



'Cell Broadcast' ระบบพร้อม 'เจ้าภาพไม่พร้อม?'



นอกจากการแจ้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อยู่ใหมอำนาจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภัยฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน เริ่มมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด เหตุเพลิงไหม้ภัยใหญ่ ภัยสารเคมีรั่วไหล

สิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้รับถูกแจ้งเตือนมายังประชาชนในพื้นที่อย่างท่วงทีล่วงเลยเวลาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ประชาชนในพื้นที่ถึงรู้ว่าเกิดภัยร้ายใกล้ตัว หรือไม่ก็ต้องอาศัยติดตามข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้องยอมรับว่า มีทั้งข่าวจริงและเฟกนิวส์ ปะปนกันไปหมด

สปีดที่ไปแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เป็นแม่งานทดลอง ทดสอบการพัฒนา**ระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่าน Cell Broadcast Service** พร้อมสถิติการใช้งานระบบเตือนภัยกับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ 'เอไอเอส'

ระบบแจ้งเตือนภัยแบบเจาะจงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการส่งข้อความเตือนภัยแบบส่งตรงจากเสาส่งสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื่อง

ในบริเวณนั้น ต่างจากระบบเอสเอ็มเอสทั่วไป เพราะไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งทำให้การสื่อสารข้อมูลเตือนภัย เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งพื้นที่เกิดเหตุ ประชาชนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆ และพร้อมเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางของภาครัฐ (Command Center)

เทคโนโลยี Cell Broadcast Service หรือ ระบบสื่อสารข้อความตรงไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน ระบบนี้มีความเหมาะสมกับการนำมาใช้เพื่อแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุมของสถานีฐานบริเวณนั้นๆ ในเวลาเดียวกัน ด้วยรูปแบบของการแสดงข้อความที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Pop UP Notification) แบบ Near Real Time Triggering เพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ทันที

โครงสร้างของการนำเทคโนโลยี Cell Broadcast Service มาใช้งานนั้น แบ่งเป็น 2 ผังที่ 1 ดำเนินการและดูแลโดยศูนย์บัญชาการกลางของภาครัฐ ผ่านระบบ Cell Broadcast Entities (CBE) ระบบจะกำหนดเนื้อหาและพื้นที่ในการจัดส่งข้อความ ผังที่ 2 ดำเนินการและดูแล โดยผู้ให้บริการโครงข่ายผ่านระบบ Cell Broadcast Center (CBC) ทำหน้าที่นำเนื้อหาข้อความจัดส่งในสถานีฐานตามพื้นที่ที่กำหนดได้ถูกต้อง

หากคำถามวันนี้คือ ผู้บัญชาการสูงสุดที่จะกดปุ่มว่าข้อความที่เตือนอะไร และจะส่งไปยังประชาชนในพื้นที่อะไรบ้าง เป็นอำนาจของใคร เพราะจนถึงวันที่ระบบทุกอย่างพร้อมแล้วแต่เจ้าภาพที่เป็นคนแจ้งเตือน รวมไปถึงรัฐบาลพร้อมทำหน้าที่ตรงนี้แล้วหรือยัง

เพราะมีทั้งสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดีอี) ต่างก็เสนอตัวเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในการแจ้งเตือนดังกล่าว และผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นการเล่นชกเยื้องกันอยู่ของผู้มีอำนาจทั้งหมดว่าใครจะเข้าไป

เรื่องภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อระบบการแจ้งเตือนจากเอกชนพร้อมแล้ว แต่เมื่อไรรัฐบาลจะพร้อมเสียที และสุดท้ายคือ รัฐบาลจะให้ประชาชนรอนจนถึงเมื่อไร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15657

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 84.95 Ad Value: 106,187.50

PRValue (x3): 318,562.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มันคง ตรงไป ตรงมา...■■ คนดีของฉันทรี จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปิด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม (ข้อความจากลายพระหัตถ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)...■■ อุบายส่งตัวแทนด้วยการจ้างวานเพื่อให้ไปสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยเพทุบายของกลุ่มการเมือง และพรรคการเมืองบางพรรคกำลังดำเนินไปอย่างน่าสังเกต โดยแกนนำกลุ่มอ้างว่าไปพูดเพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองกับสาธารณชน แต่ทว่าจริงๆ แล้วมันคือการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเข้มข้น...■■ ทุกวันนี้จะพบว่าพรรคการเมืองบางพรรค ที่ถูกศาลสั่งยุบพรรคแล้วยุบพรรคอีก แล้วก็มาจะถูกยุบพรรคอีกในเร็ว ๆ นี้ พยายามส่งเจ้าของพรรคไปเล่นละครสร้างฉากบังหน้าตามชุมชนต่างๆ เป็นประจำ ซึ่งเรื่องตื้นๆ แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าใจได้ยากเย็นแต่อย่างไร เพราะแค่พรรคหรือกลุ่มการเมืองออกเงินค่าสมัคร สว. ให้ แล้วให้ค่าเหนื่อยอีกเล็กน้อย ก็จะได้ตัวแทนไปลงสมัคร สว. เป็นหมื่นๆ คนโดยง่ายดาย คิดง่าย ๆ ค่าสมัคร สว.หัวละ 2,500 บาท หากจ้างไปลงสมัคร 2 หมื่นคน ก็ใช้เงินเบื้องต้นเพียง 50 ล้านบาทเท่านั้น เพียงแค่นี้ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น สว. ได้แล้ว แต่หากทุ่มเงิน 250 ล้านบาท โดยจ้างคนไปลงแข่ง สว. 1 แสนคน ก็สามารถยึด สว. ได้แล้ว นายทุนจึงสามารถยึดตำแหน่งประธานวุฒิสภา และรองประธาน สว. ได้อีก และยังสามารถตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อควบคุมองค์กรอิสระได้ทั้งหมด เช่น กกต. ป.ป.ช. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานศาลปกครองสูงสุด ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ท. และกสทช. เป็นต้น เห็นไหมว่าคุ่มค่ากินคุ่ม หากสามารถส่งคนเข้าไปคุม สว. ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด...■■ เรื่องเล่าที่เพทุบายพรรคการเมืองจอมโกงนั้น เป็นสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำเป็นต้องใช้สติปัญญาในการสอดส่อง และป้องปรามให้เข้มงวด หากไม่ต้องการถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองที่คูดูยเชื่อว่ายุบพรรคไม่ใช่เรื่องน่ากลัว เพราะยิ่งยุบยิ่งโต แต่ทว่าพูดไปก็ขาดใจไป...■■ ตามปกติแล้ว การยุบพรรคการเมืองในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะพรรคการเมืองคือสถาบันการเมืองชนิดหนึ่ง แต่สำหรับประเทศไทยนั้นนำมีการยุบพรรคการเมืองมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากพรรคการเมืองไทยจำนวนไม่น้อยไม่มีความเป็นสถาบันการเมืองที่แท้จริง แต่มันคือแหล่งทำมาหากินของเจ้าของทุนการเมือง และนักธุรกิจการเมือง พรรคการเมืองไทยหลายพรรคเป็น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15657

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 84.95

Ad Value: 106,187.50

PRValue (x3): 318,562.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

สมบัติส่วนตัวของเจ้าของทุน เจ้าของพรรคเท่านั้น ไม่ใช่สถาบันการเมืองที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจวางอนาคตของพรรคได้ แล้วที่สำคัญยิ่งกว่าคือ พรรคการเมืองไทยบางพรรคกลายเป็นแหล่งรวมมาเฟียสารพัดชนิด ส่วนบางพรรคก็เน้นสร้างเรื่องโกหกเพื่อตบตาและหลอกลวงคนที่ลืมนึกไม่ป็น ลืมไม่ทัน ไม่ทันคิด และไม่ชอบคิด โดยพรรคชนิดนี้มักสร้างเรื่องว่าเข้ามาด้วยความศรัทธาของประชาชน แต่จริงๆ แล้วเข้ามาได้ด้วยการสร้างเรื่องลวงโลก พรรคจำพวกนี้มีนักการเมืองที่ดีแต่ปาก จนทำให้สังคมไทยได้ สส. ที่ไร้ความคิด และมีพฤติกรรมสุดแสนจะถ้อยสลุต จนหลายครั้งสังคมต้องตั้งคำถามว่า ตกกลางแล้ว สส. ของพรรคลวงโลกทำผิดกฎหมายมาแล้วก็ลืบคิด เพราะบางรายหนีทหาร บางรายหนีภาษี บางรายใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง บางรายโกหกตลอดเวลา แล้วบางรายก็มีแม่โงงที่ดิ้นสาธาระณะ ส่วนพรรคที่มีนโยบายล้มล้างการปกครองของประเทศ และพยายามกีดกร้อนบ่อนเซาะทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาด้วยกลอุบายสารพัดชนิด...■■■■ สส. ในพรรคที่ทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นล้มล้างการปกครอง มักจะอ้างว่าไม่ต้องการให้พรรคการเมืองถูกยุบแล้วไม่อยากจะเห็นเมืองไทยเกิดการยุบพรรคการเมืองเป็นประจำ แต่ก็ต้องถาม สส. ที่อ้างเรื่องดังกล่าวว่า แล้วเคยสำเหนียกหรือเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมพรรคการเมืองที่ตนสังกัดจึงถูกยุบมาแล้วหลายครั้ง ทำไมพรรคการเมืองอื่นๆ ที่เขาตั้งพรรคมานานเนไม่ถูกยุบพรรค ก่อนจะอ้างว่าไม่ควรยุบพรรคการเมือง ก็จำเป็นต้องดูพฤติกรรมของพรรคตัวเองก่อนว่ามีแนวคิดล้มล้างการปกครองของไทยหรือไม่ หากพรรคมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองก็ไม่ต้องถามอีกว่าทำไมพรรคจึงถูกยุบ...■■■■ นอกจากแนวคิดล้มล้างการปกครองแล้ว บางพรรคยังมีพฤติกรรมทุจริตจ้อฉลสารพัดอย่าง เช่น จ้างพรรคเล็กลงสมัครแข่งขัน หรือผู้บริหารพรรคมีพฤติกรรมจ้อฉลฟอกเงินแบบพัวพันกับพรรค ต้องบอกตรงๆ ว่าพรรคการเมืองไทยจำนวนไม่น้อย ไม่ใช่สถาบันการเมือง เพราะจุดกำเนิดของพรรคเหล่านั้นมาจากความจ้อฉลสารพัดอย่างของผู้ก่อตั้งพรรค แล้วพรรคก็ถูกใช้เพื่อทำการทุจริตตลอดเวลา เพราะฉะนั้น มันจึงไม่ใช่พรรคการเมืองตามแนวคิดที่อ้างว่าพรรคถือสถาบันการเมือง แต่มันคือแหล่งรวมมาเฟีย...■■■■ การเมืองไทยยุคฝ้ายค่านไม่ได้ทำหน้าที่ฝ้ายค่านจริงๆ จังๆ เพราะฝ้ายค่านอยากร่วมรัฐบาล ก็จึงทำให้สาธารณชนเห็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบตลกๆ แบบเล่นขายของ โดยฝ้ายค่านอ้างว่าไม่รู้จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างไร ในเมื่อรัฐบาลยังไม่มึงบประมาณใช้จ่าย อ้าวเฮ้ย! มันเป็นหน้าที่ของฝ้ายค่านที่จะต้องสนใจว่ารัฐบาลจะมึงบประมาณบริหารประเทศหรือไม่อย่างนั้นหรือ...■■■■ ถามต่อว่า หากรัฐบาลไม่มึงบฯ บริหารประเทศแล้วทำไมยังสามารถทำหน้าที่รัฐบาลอยู่ได้ หรือว่าฝ้ายค่านจำเป็นต้องไว้มตรีกับรัฐบาล เพราะต้องการได้รับส่วนแบ่งงบประมาณจากรัฐบาล ทุกวันนี้รัฐบาลอ้างว่ารัฐบาลไม่มึงบฯ บริหารประเทศ แล้วทำไมรัฐบาลยังทำงานได้ทำไมนายกรัฐมนตรีติดปีกบินไปบินมาตลอดเวลาทั้งในและต่างประเทศได้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 14 มีนาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15657

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 84.95 Ad Value: 106,187.50

PRValue (x3): 318,562.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

แล้วทำไมฝ่ายค้านสามารถเดินทางไปสัญจรต่างจังหวัดได้เป็นประจำ เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับมึงบๆ หรือไม่มึงบๆ เพราะต่อให้ไม่มึงบๆ ก็บริหารประเทศแบบโง่งๆ กินๆ และไม่สุจริตได้ การที่ฝ่ายค้านอ้างเรื่องงบบๆ แล้วไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า ฝ่ายค้านต้องการเข้าไปมีเกี่ยวกับบๆ ใช่มั้ย หรือมีข้อตกลงร่วมกันว่าร้อยชั่งสิบ กระนั้นหรือ...■■■ ราคานี้สินค้าเงิน โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไหลเข้ามาท่วมประเทศไทย สามารถหาซื้อได้แสนง่ายตามช่องทางค้าขายออนไลน์สารพัดชนิด เรื่องน่าเป็นห่วงแบบนี้ แต่ไม่เห็นหน่วยงานภาครัฐของไทยจะสนใจสนใจเข้าไปดูแล แต่กลับปล่อยให้ขายกันอย่างสบายอกสบายใจ เงินทองรั่วไหลออกนอกประเทศ แถมยังเป็นภัยอันตรายต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสังคมอย่างที่สุด ขอถามรัฐบาลว่าทำไมไม่จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาด หรือว่าจะรอให้ประเทศเกิดภัยพิบัติก่อนหรืออย่างไร...■■■

ฉรรมกร